

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (3)

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (4)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Global research and Innovation	<ol style="list-style-type: none"><li>1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล</li><li>2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่ตรงกับความต้องการของสังคม</li><li>3. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่</li></ol>
--	--

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน (5)

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน (6)

1. สร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อประยุกต์ใช้สู่สังคมและการพึ่งพาตนเอง	<ol style="list-style-type: none"><li>1. เกิดความร่วมมือกับสถาบันวิจัยชั้นนำต่างประเทศระดับโลก</li><li>2. สร้างผลงานวิจัยคุณภาพสูงในระดับสากลและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม</li><li>3. เกิดการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการประยุกต์ใช้สู่สังคมและการพึ่งพาตนเอง</li><li>4. ผลักดันและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของนักวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์</li></ol>
--	--

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) (7)

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน (8)

--	--

ภารกิจด้าน/งาน ด้านวิจัย

## ภารกิจด้าน/งาน ด้านวิจัย

## แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :

ด้านกลยุทธ์ (S)

เหตุการณ์ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) และกำหนดค่าเป้าหมาย (12)	แผนการบริหารจัดการความ เสี่ยง (13)	แผน/ผล	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)												ระดับความเสี่ยง ก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง (15)				ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ (16)	ระดับความเสี่ยง หลังการบริหารจัดการความ เสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (18)
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ด้าน ของผลกระทบ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง		ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
1. จำนวนเงินทุนการวิจัย ลดลง	1) จำนวนโครงการวิจัย และยอด เงินทุนรวมที่ยื่นเสนอขอทุนจาก แหล่งทุนต่างๆ น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือลดลงต่ำกว่า ร้อย ละ 15 จากปีที่ผ่านมา 2) อัตราความสำเร็จในการ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ต่อ จำนวนโครงการวิจัยที่เสนอขอ ทุน ต่ำกว่าร้อยละ 50 3) จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นจด ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และที่ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และสังคมต่ำกว่าเป้าหมายรายปี และมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องเป็น ปีที่ 2	1) วิเคราะห์ความต้องการ ของแหล่งทุนภาคเอกชน/ แนวโน้มการตลาด 2) มีนโยบายให้ขอทุนวิจัย จากแหล่งทุนภาคเอกชน และ ต่างประเทศ 3) ดำเนินงาน วิจัย/ขอทุนวิจัย ในรูปแบบของเครือข่ายรวมถึง international partner อย่างต่อเนื่อง 4) ปรับและจัดทำระบบ/ ระเบียบ/การจัดการให้มี ความคล่องตัวรวดเร็วยิ่งขึ้น 5) ส่งเสริมให้เกิดการทำงาน วิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิง พาณิชย์และสังคม	แผน													4	5	ด้านประสิทธิผล	สูงมาก	ส่วนงาน	4	5	สูงมาก	ผลการดำเนินงาน 1. ปีงบประมาณ 2567 โครงการวิจัยของ คณะฯ ยังได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนทั้ง ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 2. มีการเพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่อ ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยแบบเฉพาะกลุ่มและ เฉพาะบุคคลเพื่อส่งเสริมการยื่นข้อเสนอ โครงการวิจัยทั้งจากแหล่งทุนภายในและ ภายนอก 3. มีการวางแผน สนับสนุนให้มีการขอทุนวิจัย ในรูปแบบ Cluster 4. มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานวิจัยเพื่อ การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม
			ผล																					ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง 1. จำนวนเงินทุนวิจัยรวม 10,215,326 บาท (6 เดือน) 2. จำนวนโครงการ วิจัยที่ได้รับทุน 13 โครงการ 3. จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา 2 ผลงาน 4. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับทุนวิจัย 18.07



